



ข่าวที่ 157 / วันที่ 11 เมษายน 2560

**กรมการขนส่งทางบก แนะนำ!! กรณีเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทางเป็นหมู่คณะให้เลือกใช้รถเช่า
เช่าที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย ตรวจสอบสัญญาก่อนการว่าจ้าง และเลือกใช้ประเภทรถ
ให้เหมาะสม ย้ำ!!! ผู้ประกอบการรถเช่าเช่าต้องใช้คนขับที่ชำนาญเส้นทาง ใช้คนขับ 2 คนกรณีเดินทาง
ระยะทางไกล ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ให้บริการด้วยรถคุณภาพมาตรฐาน
มีความปลอดภัย**

นายสนธิ พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนบางส่วนนิยมเลือกใช้บริการรถเช่า
เช่าทั้งที่เป็นรถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารขนาดใหญ่เพื่อเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนด
มาตรฐานรถเช่าเช่าหรือรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ดังนั้นในการเลือกใช้บริการประชาชนควรตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่นำมาให้บริการ คนขับรถและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพรถที่จะนำมาให้บริการด้วย โดยผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งและแจ้งพนักงานขับรถให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รถที่ใช้ต้องจดทะเบียนเป็นรถ
โดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสอบสภาพรถและชำระภาษีถูกต้อง ติดตั้ง GPS Tracking และต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูลูกฉิ่ง ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน และก่อนนำรถออกให้บริการต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถ
และอุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยทุกครั้ง โดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลอายุการใช้งานของรถที่จะ
นำมาให้บริการ ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ และระยะเวลาในการประกอบอาชีพของพนักงานขับรถเพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับทราบขณะทำ
ความตกลงว่าจ้าง และต้องจัดทำแผนการเดินทางซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง วันที่เดินทาง จุดพักรถและจุดเปลี่ยนผู้ขับรถ
อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีประกันความเสียหายเพิ่มเติมจากการจัดให้มีประกัน
ความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวงเงินคุ้มครองในความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายใน
วงเงินไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท สำหรับการชดเชยค่าเสียหายต่อคนโดยสารหนึ่งคนในแต่ละครั้ง และสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงิน
ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท สำหรับการชดเชยค่าเสียหายในแต่ละครั้ง หากเป็นการเดินทางในระยะไกลเกิน 300 กิโลเมตร ผู้ประกอบการต้อง
จัดเตรียมพนักงานขับรถไว้ 2 คน โดยผู้ขับทุกคนสามารถขับรถติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องหยุดพักไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง โดย
สามารถขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงในรอบ 24 ชั่วโมง และต้องทำการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการทำงานในสมุดประจำรถทุกครั้ง
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ หากฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้แจ้ง
ผู้ประกอบการรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กรณีผู้ประกอบการละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบทุกกรณี และอาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ต้องตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง ต้องไม่มีสารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ต้องไม่ใช้ความเร็วเกิน
อัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการ เจ้าของรถ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป
สามารถตรวจสอบพฤติกรรมรถเช่าเช่าและการใช้ความเร็วของรถแบบ Realtime ผ่าน application “DLT GPS” ทางโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งจะแสดงผลเช่นเดียวกันกับข้อมูลที่แสดงในศูนย์บริหารจัดการเดินทางด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก และศูนย์ฯ GPS ขนส่ง
จังหวัดทั่วประเทศ และเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วม โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทุกกรณีผ่านทาง application ดังกล่าวได้ด้วย และหากพบ
รถโดยสารเอาเปรียบผู้โดยสาร สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สามารถร้องเรียนมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่อง
ร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด